

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดตลาดที่ 31.90 บาท แนวโน้มยังผันผวน คาดกรอบ 31.85 - 32.00 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.90 บาท อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากราคาปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.94 บาท

\* ดีลเลอร์ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมา ตลาดการเงินกลับมาเคลื่อนไหวในกรอบแคบหลังจากที่มีความชัดเจนมากขึ้นในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น การพบกันระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือสัปดาห์หน้าที่ชัดเจนมากขึ้น นายกรัฐมนตรีอิตาลีออกมาชี้แจงว่า “ไม่มีแนวคิดที่จะออกจากสหภาพยุโรป” แต่ยังมีแนวคิดที่จะใช้นโยบายประชานิยมอยู่ พร้อมกับกับราคาน้ำมันดิบ West Texas ที่กลับมาปรับตัวขึ้นเล็กน้อยครั้งแรกในรอบเดือนนี้ หลัง API รายงาน สต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐปรับตัวลด

\* แม้ปัจจัยทั้งหมดจะเป็นการเพิ่มข้อมูลให้กับตลาดการเงิน แต่ก็ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นแนวโน้มเชิงบวกหรือลบได้ทั้งหมด บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวลงเล็กน้อยมาที่ระดับ 2.93% (-2bps) เช่นเดียวกับดัชนี S&P 500 ของอเมริกาที่ปรับตัวขึ้นเพียง 0.1% ย้ำว่านักลงทุนยังมีความระมัดระวังกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่รวดเร็ว

\* สำหรับวันนี้ เรายังมองว่าตลาดการเงินในฝั่งเอเชียจะยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบ แม้ปัจจัยเชิงบวกเริ่มมีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่สงบลงหรือแนวโน้มสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี แต่ตลาดโดยรวมก็ยังคงมีความสงสัยในปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศในลาตินอเมริกาและยุโรป เช่นเดียวกับราคาน้ำมันที่มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้อีกครั้ง ถ้าสหรัฐยังคงยืนกรานที่จะเพิ่มการกีดกันทางการค้ากับประเทศคู่ค้าของอิหร่าน

"ปัจจัยทั้งหมด จะส่งผลให้ทุกคนซื้อขายเงินบาทอย่างความระมัดระวังและผู้นำเข้าซึ่งเป็นผู้ซื้อหลักในช่วงนี้ก็จะไม่รีบร้อนซื้อดอลลาร์เช่นกัน มองกรอบเงินดอลลาร์ระหว่างวันที่ระดับ 31.85 - 32.00 บาท " เขากล่าว

\* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 93.84 จากวานนี้ 94.05

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 218.49 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 8,600.88 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 31.963 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้